

Số: /GD&ĐT  
V/v thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ  
Thành uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-  
CT/TW ngày 11/12/2024

Dương Kinh, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường Mầm non công lập (ngoài công lập) thuộc quận;
- Hiệu trưởng các Tiểu học, Trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học;

Thực hiện Công văn số 206/SGDDĐT-VP ngày 13/01/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025;

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non công lập (ngoài công lập), Tiểu học, Trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc quận thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Phối hợp tham gia thăm hỏi, chúc tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

2. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây, ... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

3. Tăng cường công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực; không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết

cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công (trừ việc tham gia với danh nghĩa cá nhân); không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm, nhất là quy định về không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

4. Chú trọng bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ; bảo đảm an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống cháy, nổ; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ.

5. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng gắn với các hoạt động vui xuân, đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, tự hào trong toàn xã hội. Tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, thành phố và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội trong dịp Tết, bảo đảm đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; đồng thời nâng cao ý thức tự giác của người dân trong chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh.

6. Các cơ sở giáo dục nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; phải bảo đảm trở lại làm việc bình thường ngay sau đợt nghỉ Tết.

Nhận được công văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc quận nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: PGD&ĐT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Chí Linh**